

**BIỂU THEO DÕI CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2023**

Số TT	Tên nhiệm vụ; mã số nhiệm vụ	Tổ chức chủ trì nhiệm vụ	Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính	Mục tiêu của nhiệm vụ	Kết quả thực hiện (Tóm tắt)	Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc	Kinh phí thực hiện
01	<p>- Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang".</p> <p>Mã số nhiệm vụ: ĐTXH.HG-02/2021.</p>	<p>- Tổ chức chủ trì Đề tài: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực.</p>	<p>- Họ và tên chủ nhiệm Đề tài: TS. Vũ Quỳnh Nam.</p> <p>- Người tham gia chính: 1. TS. Phạm Thị Nga - Thư ký Đề tài - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 2. PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 3. TS. Thái Thị Thái Nguyên - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 4. TS. Nguyễn Thị Nga - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 5. TS. Phạm Minh Hoàng - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 6. TS. Nguyễn Quang Hợp - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 7. ThS. Nguyễn Đắc Dũng - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 8. TS. Triệu Văn Huân - Trường Đại học Kinh tế và QTKD; 9. TS. Nguyễn Thị Kim</p>	<p>Mục tiêu của Đề tài: Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang, từ đó làm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, giúp thanh niên vận dụng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang.</p> <p>Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Hà Giang hiện nay; - Xây dựng quy trình các bước khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang và thí điểm hỗ trợ 02 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên Hà Giang; - Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang;</p>	<p>Kết quả thực hiện: Mức độ đạt được các mục tiêu KHCN: - Cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: - Đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Hà Giang hiện nay; - Xây dựng quy trình các bước khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang và thí điểm hỗ trợ 02 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên Hà Giang; - Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang.</p> <p>Về quy mô, khối lượng, chất lượng các hạng mục hoàn thành so với nội dung đề ra - tiến độ so với kế hoạch: Cơ bản đề tài đã triển khai được các nội dung theo Thuyết minh phê duyệt; các sản phẩm cơ bản đáp ứng được yêu cầu, gồm: - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài; - Quy trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang; - Hệ thống các giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; - 02 mô hình (HTX thanh niên) được hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; - Sổ tay tuyên truyền về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang;</p>	<p>- Thời gian bắt đầu: 11/2021. - Thời gian kết thúc: 11/2023.</p>	<p>- Kinh phí thực hiện: 1.199.000.000đ Trong đó: - Ngân sách NN-SNKH: 1.199.000.000đ - Nguồn khác: 0đ</p>

			Anh - Trường Đại học Kinh tế và QTKD.	sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang.	- 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí trong nước.		
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

Ghi chú: Tổng hợp và công bố danh mục các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành; công bố danh mục kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; tổng hợp và công bố báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên trang thông tin điện tử của ngành và liên kết với trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN.